

## กรมธนารักษ์ร่วมคืนความสุขให้คนไทย เปิด พิพิธบางลำพู แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนแห่งแรก บนถนนพระอาทิตย์

กรมธนารักษ์ เปิดศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์ และห้องสมุดชุมชน (พิพิธบางลำพู) เผยเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนคนบางลำพู หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และบทบาทภารกิจของกรมธนารักษ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่งแรกบนถนนพระอาทิตย์

วันนี้ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ณ กรมธนารักษ์ นายนิริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ โดยอาคารดังกล่าวก่อสร้างขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นปีประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคาร และได้ริเริ่มโครงการ “พิพิธบางลำพู” ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนบางลำพูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของกรมธนารักษ์ที่ต้องการพัฒนาที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชนและสังคมโดยรวม อนึ่ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายร่วมคืนความสุขให้กับคนไทย ซึ่งในส่วนของกรมธนารักษ์พร้อมเปิดพิพิธบางลำพูให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี ๒ เดือน เริ่ม ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.

นายนิริศ กล่าวต่อว่า พิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ บนถนนพระอาทิตย์ มีเนื้อที่ประมาณประมาณ ๑-๐-๘๘ ไร่ โดยมีอาคารปลูกสร้างรวม ๒ หลังได้แก่อาคารปูนแบบบาวเฮาส์ หรือ International Style รูปทรงตัว L ๑ หลัง และอาคารไม้ ๑ หลัง ซึ่งแต่เดิมเคยใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ โดยทั้ง ๒ อาคารได้ออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารปูนและอาคารไม้ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการให้สอดคล้องตามเนื้อหา ประวัติศาสตร์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของกรมธนารักษ์ การจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู นิทรรศการป้อมและกำแพงเมืองแห่งพระนครและการจัดแสดงประวัติการพิมพ์รวมถึงประวัติโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดชุมชนบางลำพู ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และลานกิจกรรมเอนกประสงค์ให้กับชาวกรุงเทพมหานคร

สำหรับจุดเด่นของพิพิธบางลำพู อยู่ที่การออกแบบพื้นที่ภายในบริเวณพิพิธบางลำพูแบบ “ยูนิเวอร์แซลดีไซน์” เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ หรือเด็ก นอกจากนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม (Interactive Presentation) มาสร้างสรรค์ให้มีความน่าสนใจและได้มาตรฐานสากล โดยได้แบ่งการจัดแสดงภายในพื้นที่อาคารปูน และพื้นที่ภายในอาคารไม้ กรมธนารักษ์ เชื่อมั่นว่าการจัดตั้ง พิพิธบางลำพู สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการศึกษา พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าชมพิพิธบางลำพูเกิดความรักและหวงแหนพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. แบ่งเป็นรอบทุกๆ ๒๐ นาที โดยรอบแรกเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบเข้าชมสุดท้ายเวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของ “พิพิธบางลำพู” ได้ที่ [www.facebook.com/pipitbanglamphu](http://www.facebook.com/pipitbanglamphu)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง กรมธนารักษ์ยังเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมฟรีอีก 3 แห่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เหรียญ บนถนนจักรพงษ์ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ ภายในพระบรมมหาราชวัง เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมการผลิตเหรียญกษาปณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โรงกษาปณ์ รังสิต วันจันทร์ถึงเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. อีกด้วย นายนริศ กล่าวในตอนท้าย

\*\*\*\*\*

